

# **Trai Đoàn Dược Sư 2018– Làng Di Đà Conroe Texas- USA**

## **“Giải Kết Oan Gia Trái Chủ” Tết Mậu Tuất 2018**

**Ngày 15 đến 19 tháng 2 năm 2017 (30 Tết đến Mừng 4 Tết Mậu Tuất)**

### **Thông Bạch về việc An Linh hình Ảnh Cha Mẹ Quá Vãng Dưới Chân Tôn Tượng Di Đà Lô Thiên Làng Di Đà Conroe TX**

\* Do diện tích của 8 mặt chân đế của Tôn Tượng Phật Di Đà Lô Thiên có giới hạn cho số lượng viên gạch khắc hình ảnh tên tuổi của CHA MẸ quá vãng được An Linh, nên số gạch khắc tên Cha Mẹ sẽ ưu tiên cho danh sách quý Phật tử đã tham dự khóa Khánh Thành Tôn Tượng tháng 4 năm 2017 vừa qua. Ưu tiên kế tiếp là cho quý Phật tử GHI DANH THAM DỰ khóa Tu Trai Đoàn Dược Sư Tết Mậu Tuất để tham dự Lễ An Linh Viên Gạch đầu tiên trong khóa Tu Trai Đoàn Dược Sư đầu năm này.

\* Để tỏ lòng tôn kính, Phật tử **PHẢI HIỆN DIỆN** để cầm **CÁC VIÊN GẠCH KHẮC TÊN CHA MẸ** của mình trong Lễ An Linh Viên Gạch Đầu Năm, trước khi được dán vào chân tường của Tôn Tượng Phật Di Đà. **NGHIÊM CẤM NHỜ CẦM DÙM TRONG LỄ AN LINH.**

\* Những viên gạch đã được khắc tên nhưng người thân gia đình không hiện diện trong Lễ An Linh đầu năm này sẽ được dời lại để gắn vào Tôn Tượng Phật Di Đà trong các khóa Tu kế tiếp sau đó.

\* Hiện tại, chỉ nhận những hình ảnh của CHA MẸ quá vãng của quý Phật tử chọn An Linh khắc gạch vào Tôn Tượng Phật Di Đà Lô Thiên tại Làng Di Đà Conroe Texas mà thôi.

\* **GẠCH KHẮC TÊN CHA MẸ VÀO CHÂN TÔN TƯỢNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ NHƯNG:**

- Hình ảnh CHA MẸ phải chụp rõ khuôn mặt khổ 2 inch x 2 inch (như hình làm passport).
- Phải gửi đầy đủ tên họ, pháp danh (nếu có) ngày tháng năm sinh và mất (Dương Lịch/ Âm Lịch) cùng địa chỉ, email, pháp danh & số phone của người gửi để liên lạc khi cần!.
- Toàn bộ hình ảnh và các thông tin này xin gửi về trước ngày 31 tháng 1 năm 2018 để bảo đảm làm kịp cho Lễ An Linh đầu năm. Mọi thắc mắc, liên lạc xin gửi qua email:

**[hethongchuatamnguyen@gmail.com](mailto:hethongchuatamnguyen@gmail.com)**

\* Tất cả hình ảnh không rõ khuôn mặt, thiếu thông tin kể trên sẽ bị loại ra không làm vì thiếu tôn kính người quá vãng và không liên lạc được khi cần!

\* Quý Phật tử phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trên các thông tin khi gửi đi, vì khi gạch đã khắc tên rồi thì sẽ không được điều chỉnh hoặc làm lại nữa!

\* **VÌ ĐÂY LÀ LỄ AN VỊ VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN TRONG TẾT MẬU TUẤT 2018 TẠI LÀNG DI ĐÀ CONROE TX, CÁC VIÊN GẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC GẮN VÀO TRÊN CÁC Ô TƯỜNG TRƯỚC MẶT TÔN TƯỢNG PHẬT DI ĐÀ LÔ THIÊN.**